
ซีอีโอเครือซีพี ตอกยํา้จุดยืนกาวสูเป าหมาย SDGs

เดินสายเรียนรูประสบการณ เวทีโลก พรอมประกาศ

รวมสนับสนุนความมั่นคงอาหารและธุรกิจโลกที่

ยั่งยืน ยืนหยัดผลักดันสมาคมเครือขายโกลบอลคอม

แพ็ก แหงประเทศไทย เป็นกลไกสําคัญขับเคลื่อน

ประเทศบรรลุเป าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากล

เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2562 ณ มหานครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา นายศุภชัย เจียรวนนท ประธานคณะผู

บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ พรอมดวยผูบริหารเครือฯ ไดเขารวมประชุมกับผูนําขององคการอาหารและเกษตรแหง

สหประชาชาต(ิFood and Agriculture Organization of the United Nations-FAO) ในโอกาสที่นาย Qu

Dongyu จากจีนไดรับเลือกตัง้เป็น Director General ของ FAO ซึ่งนับเป็นการหารือกับผูแทนภาคธุรกิจครัง้แรก

หลังเขารับตําแหนง ในการน้ี นายศุภชัย ไดกลาวตอที่ประชุมวา เครือเจริญโภคภัณฑมีความมุงมัน่ในฐานะผูผลิต

อาหารและวัตถุดิบสําคัญ จะใชศักยภาพของทุกบริษทัในเครือในการสงเสริมและสรางความมัน่คงทางอาหารแกโลก
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และครอบคลุม

ถึงเป าหมายการทําธุรกิจอยางยัง่ยืนของเครือฯดวย ซึ่งการประชุมครัง้น้ี มีบุคคลสําคัญที่เขารวมหารือ อาทิ ศาสตรา

จารยมูฮัมหมัด ยูนุส (Muhammad Yunus) ผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพชาวบังคลาเทศ ที่สงเสริมการจัดตัง้

กิจการเพื่อสังคม มร.ปีเตอร บากเกอร (Peter Bakker) ประธานคณะผูบริหารของ World Business Council on

Sustainable Development(WBCSD) มร.เอ็มมานูเอล เฟเบอร ( Emmanuel Faber)ประธานเจาหน าที่บริหารขอ

งบริษทั Danone และบริษทั Mars รวมทัง้ผูบริหารจากมูลนิธิอีท (EAT Foundation)

นอกจากน้ี นายศุภชัย ไดหารือรวมกับ มร. พอล โพลแมน (Paul Polman) ผูกอตัง้องคกร Imagine,ประธานรวม

ของคณะกรรมการบริหาร UN Global Compact ,ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา One Young World,ประธาน

International Chamber of Commerce และอดีตซีอีโอ ของ ยูนิลีเวอร โกลบอล และ Mrs. Lise Kingo ซีอีโอ

และผูอํานวยการบริหารของ UN Global Compact ซึ่งนายศุภชัย ในฐานะนายกสมาคมเครือขายโกลบอลคอมแพ็ก

แหงประเทศไทย ไดรายงานความคืบหน าเกี่ยวกับการจัดตัง้และกิจกรรมของสมาคมฯที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของ

ภาคเอกชนไทย เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการทําธุรกิจอยางยัง่ยืนในไทย สอดคลองกับหลักการสากลของ UN Global

Compact ทัง้สิบประการวาดวยสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดลอมและการตอตานการทุจริต รวมถึงการสงเสริม

ภาคธุรกิจใหผนึกกําลังเพื่อใหสามารถบรรลุเป าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน(Sustainable Development Goals-

SDGs)ไดอยางแทจริง โดยเครือซีพีจะเป็นหน่ึงในผูนําธุรกิจไทยที่จะสงเสริมและสนับสนุนความยัง่ยืนในภาคธุรกิจ

และสมาคมเครือขายโกลบอลคอมแพ็กแหงประเทศไทย พรอมเป็นสวนหน่ึงในการรวมจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 2

0 ปีของการตัง้ UN Global Compact ในปี ค.ศ.2020

นอกจากน้ี ระหวางวันที่ 23-24 กันยายน 2562 ณ มหานครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา นายนพปฎล เดชอุดม ประธาน

คณะผูบริหารดานความยัง่ยืนองคกร เครือเจริญโภคภัณฑ ไดเขารวมการประชุม Sustainable Development

Impact Summit ที่จัดโดย World Economic Forum(WEF)ครัง้ที่ 3 ซึ่งมีผูแทนกวา 800 คนจากภาครัฐและภาค

ธุรกิจทัว่โลกเขารวม โดยการหารือมุงเนน 4 ประเด็นหลักคือ 1.การปรับกลไกตลาดที่คํานึงถึงผลกระทบตอทัง้

มนุษยและสิ่งแวดลอมมากขึ้น(Transforming Markets) 2. ระดมพลังเพื่อป องกันปัญหาจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการรวมกันทุกวิถีทางเพื่อจํากัดไมใหอุณหภูมิเฉลี่ยโลกเพิ่มขึ้นสูงกวา 1.5 องศาเซลเซี

ยส (Accelerating Climate Action) 3.ระดมทุนเพื่อชวยใหบรรลุเป าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (Financing

Sustainable Development) และ 4.ระดมกําลังเพื่อสรางสังคมที่เสมอภาค (Mobilizing Actions for Inclusive

Societies) ซึ่งเป็นการประชุมในชวงเวลาเดียวกับการหรือสุดยอดระดับผูนําของสหประชาชาติ 3 เรื่อง คือ เรื่อง

สภาพภูมิอากาศ เรื่องเป าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืนและเรื่องหลักประกันสุขภาพถวนหน า

นายนพปฎล กลาววา จากการหารือกับศาสตราจารย Klaus Schwab ประธานและผูกอตัง้ WEF ผูเขารวมสวนใหญ

เห็นวา กิจการครอบครัว(Family Business)ที่มีผูบริหารมืออาชีพ ตองสงเสริมใหผูบริหารตระหนักถึงเรื่องการสง

เสริมความยัง่ยืนดวย นอกจากการรักษาใหธุรกิจสามารถเติบโตตอไป อีกทัง้จากที่ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

หลายรายการ พบวา ปีน้ีเรื่องที่ไดรับความสนใจมากคือ เรื่อง Circular Economy หรือความพยายามที่จะใช



ผลิตภัณฑใหไดคุมคามากที่สุด กอนจะถูกทําลาย โดยอาจเป็นการแปรสภาพเพื่อเพิ่มมูลคา(upcycle)การแปรสภาพ

เพื่อนํากลับมาใชใหม (recycle)การใชซํ้า(reuse) ซึ่งมีการเรียกรองใหทัว่โลกตัง้เป าหมายเกี่ยวกับการสราง

Circular Economy ใหม และตองสงเสริมใหเกิดความรวมมือกันมากขึ้น จากปัจจุบันที่มีวัสดุทัว่โลกกลับเขาสูระ

บบ Circular Economy เพียง 9%และขยะพลาสติกทัว่โลกถูกนํากลับมาแปรสภาพเพื่อใชใหม(recycle)เพียง

10%เทานัน้ โดยภาคธุรกิจตองรวมมือกันสรางความตระหนักใหแกผูบริโภคมากขึ้น เพื่อลดการบริโภคเกินความ

ตองการในชีวิตประจําวัน หากสามารถสงเสริมใหวัสดุตางๆหมุนเวียนอยูในเศรษฐกิจไดมากขึ้น อาจเพิ่มมูลคาให

เศรษฐกิจทัว่โลกไดถึง 4.5 ลานลานเหรียญสหรัฐ

นอกจากน้ี WEF ประเมินวาเทคโนโลยีแบตเตอรี่สามารถพัฒนาใหชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกของภาคการ

ขนสงและอุตสาหกรรมพลังงานไดถึง 30%ภายในปี ค.ศ.2030 ซึ่งจะชวยใหสามารถควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยทัว่โลก

เพิ่มขึ้นไมเกิน 2 องศาเซลเซียส โดยภาคธุรกิจตองหันมารวมกันพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่อยางจริงจัง หาก

สามารถปฏิวัติการผลิตแบตเตอรี่ไดจริง อาจชวยสรางงานใหมแกประชากรกวา 10 ลานคน ชวยเพิ่มมูลคาให

เศรษฐกิจโลกอีก 1.5 ลานลานเหรียญสหรัฐ และชวยใหประชากรทัว่โลกกวา 600 ลานคนมีไฟฟ าใชเป็นครัง้แรก

ในการน้ี นายนพปฎลยังไดหารือกับศาสตราจารย Klaus Schwab ประธานและผูกอตัง้ WEF ผูเขารวมสวนใหญเห็น

วา กิจการครอบครัว(Family Business)ที่มีผูบริหารมืออาชีพ ตองสงเสริมใหผูบริหารตระหนักถึงเรื่องการสงเสริม

ความยัง่ยืนดวย นอกจากการรักษาใหธุรกิจสามารถเติบโตตอไป พรอมกันน้ีนายนพปฎล ไดหารือกับผูแทน Grow

Asia และ WEF เพื่อหาแนวทางสงเสริมเกษตรกรรมที่ยัง่ยืนในภูมิภาคอาเซียน และการสงเสริมผลิตผลทางการ

เกษตรที่จะชวยลดผลกระทบตอการปลอยกาซเรือนกระจก อาทิ การผลิตเน้ือสัตวจากแหลงอื่น เชน พืชหรือการ

เพาะเน้ือเยื่อ(Alternative meat)แทนการเลีย้งปศุสัตวดวย

ตอมาในวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ สํานักงานสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก นายนพปฎล ไดเขารวมการประชุม

SDG Business Forum ซึ่งจัดโดยหอการคาตางประเทศ รวมกับสหประชาชาติและ UN Global Compact โดยมีผู

แทนจากทัง้ภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง ภาคประชาสังคมและผูแทนองคการระหวางประเทศ

เขารวมกวา 400 คน ทัง้น้ี นายนพปฎล ในฐานะตัวแทนเครือเจริญโภคภัณฑ ซึ่งเป็นตัวแทนภาคธุรกิจของไทย ที่มี

ยุทธศาสตรความยัง่ยืนใหบรรลุตามเป าหมายในปี 2563 ไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูมีสวนไดเสียตางๆใน

การบรรลุเป าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน(SDGs) ตลอดจนความทาทายจากการนํายุทธศาสตรไปปรับใชในการดําเนินงา

น ซึ่งหัวขอการหารือที่สําคัญในปีน้ี ไดแก การเงินที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยัง่ยืน (Sustainable Financing) ซึ่งภาค

การเงินและนักลงทุน รวมทัง้ธุรกิจขนาดใหญที่ประกอบกิจการในหลายประเทศ ตองเขาใจและตระหนักถึงความ

สําคัญของการบรรล ุSDGsดวย และสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมากขึ้นใหสามารถนํา SDGs ไปใชกับ

ยุทธศาสตรการทําธุรกิจไดดวย รวมทัง้ตองกระตุนใหภาคเอกชนขยายผลและตอยอดการทําธุรกิจที่ยัง่ยืนใหมี

ขอบเขตกวางขึ้น

ทัง้น้ี สมาคมเครือขายโกลบอลคอมแพ็กแหงประเทศไทย และโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติไดรวมกับกรม

คุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครัง้ที่ 3 : หลักการ



เงินที่ยัง่ยืน : อะไรที่ภาคธุรกิจจําเป็นตองรู? เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่กรุงเทพฯประเทศไทย และไดรับความ

สนใจจากผูแทนภาครัฐและเอกชนเขารวมกวา 200 คน


